



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 24-26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 30 มุขคำข่าว 204,201.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) เดินหน้าประเมินสถานศึกษาการศึกษาขั้น ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ อาชีวศึกษา ต้นปี 2562 ยืนยันการ ประเมินเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับ สถานศึกษา มุ่งเน้นให้คำแนะนำ และ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเป็นสำคัญ **“ขนิษฐา ตั้งวรลิตธิชัย”** รักษาการ ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวหลังจากได้เข้า พบ **“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์”** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบนโยบาย ซึ่ง รว.ศธ.ได้ สั่งการให้ดำเนินการประเมินคุณภาพ ภายนอกได้ในทันที



ขนิษฐา ตั้งวรลิตธิชัย

สมศ. ตั้งเป้าปี'62 ประเมินสถานศึกษา เน้นสร้างสรรค์-เป็นมิตร

“พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งว่าจะส่งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จำนวนกว่า 400 แห่ง โดยจะทยอยส่งรายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ สมศ.ทำการประเมินต่อไป รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ที่พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 อีกกว่า 900 แห่ง”

“สมศ.จะเริ่มดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2562 ซึ่งเริ่มจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 30 แห่ง ที่ สอศ.ส่งมาให้แล้ว และ สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยอีก กว่า 600 แห่ง โดยแนวคิดสำคัญของ

การประเมินรอบ 4 คือการลดภาระ ด้านเอกสารของสถานศึกษาด้วยการ ให้ทำงานผ่านระบบไอที หรือที่เรียกว่า AQA (automated QA) ในการ ประเมิน โดยใช้ฐานข้อมูล ผลการ ประเมินตนเองของสถานศึกษา”

“สมศ.จะเชื่อมโยงข้อมูลของ สถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบไอที ซึ่งจะเน้นการประเมิน ที่เป็นมิตรกับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น โดย สมศ.จะไม่กำหนดตัวบ่งชี้หรือ มาตรฐานการประเมิน และไม่มี การตัดสินผลการประเมิน แต่จะดู ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่สถานศึกษาได้จัดทำ ไว้ รวมถึงเปิดให้สถานศึกษากำหนด และออกแบบเองตามบริบทของสถาน ศึกษา และ สมศ.จะประเมินเพื่อ ดูความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลเป็นไปตามที่ สถานศึกษากำหนดไว้ ทั้งยังมีข้อคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในด้าน ต่าง ๆ ให้ด้วย เพื่อให้สถานศึกษา

บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งถือ เป็นการประเมินแนวใหม่ที่จะไม่สร้างความกังวลกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง **“ขนิษฐา”** กล่าวอีกว่าในช่วง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 สมศ.มีแผนจะลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ให้กับสถานศึกษา และหน่วยงาน ต้นสังกัดทุกระดับ ใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้สถานศึกษารับรู้ และเข้าใจ กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ สถานศึกษากำหนด

“ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศเพื่อการ ประเมินคุณภาพภายนอก หรือที่เรียก ว่า AQA (automated QA) สมศ. พัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการ ประเมินคุณภาพภายนอกให้มีความ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง สนับสนุนการประเมินคุณภาพสถาน ศึกษาจาก paper-based EQA ไปสู่ digital-based EQA ด้วยการเชื่อมโยง ข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต้น สังกัด และหน่วยงานในกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน ต้นสังกัดเป็นศูนย์สารสนเทศด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาใน แต่ละระดับ (quality assurance information center)”

อันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ ผู้ประเมินศึกษา วิเคราะห์และวางแผน ก่อนลงพื้นที่ เพื่อให้ผลการประเมิน คุณภาพภายนอกสามารถสะท้อนผลได้ หลากหลายมิติ ทำให้การดำเนินงาน ของ สมศ.มีความรวดเร็ว สามารถ รายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายนอก เพื่อสะท้อนคุณภาพการ ศึกษาต่อรัฐบาล และสาธารณชน เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผน และนโยบายพัฒนาการศึกษาของ ประเทศต่อไป